



อบต.เชียงใหม่

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2568





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมดำเนินงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางให้เกิดความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทั้งในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางดำเนินการเองและดำเนินการของส่วนราชการอื่น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามความมุ่งมั่นหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางปัญญศิริ ชูระพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณนั้น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งชักชวนแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว ให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการตาม ระยะเวลาตามที่กำหนด ให้ขอขยายเวลาต่อผู้บริหารท้องถิ่นและเมื่อได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว หากปรากฏในภายหลังว่า มีแผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน อื่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมโดยใช้แนวทางตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงหวาง เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญใน การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น สามารถจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานประจำปี และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวก มากขึ้น

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วย ความร่วมมือ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกชั้นตอน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นกรอบและแนวทางการ พัฒนาที่ตรงต่อความต้องการ สามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนตำบลเชียงหวาง ในภาพรวมเป็นสำคัญต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หน้า

๑-๕

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

๖ - ๗

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

๘ - ๖๗

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการฯ (แบบ ผด.๐๒/๑)

๖๘ - ๗๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวัน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นำมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนางานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงาน

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ให้เป็นไปตามแนวทางพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๔. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน โดยมีที่มาจาก

(๔.๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

(๔.๒) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(๔.๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

(๔.๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๔.๕) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ข้อ ๑๑ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. การขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

องค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มีกฎหมายและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกฎหมาย

(๑.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้วางแนวปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ "แผนการดำเนินงาน" หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

"การแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๓) พิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบ

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงคุณภาพสำหรับการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

๒. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามสถานะการเงินการคลัง

๓. ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕. ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๖. ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๘. ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เค้าโครงร่างแผนการดำเนินงาน

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ซึ่งนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย รวมถึงงบประมาณที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการจริงในพื้นที่ โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผต. ๐๑)

แบบ ผต.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผต. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้ง พร้อมทั้งรวมผลในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผต.๐๒)

แบบ ผต.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปีถัดไปเรียกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผต.๐๒/๑)

แบบ ผต.๐๒/๑ เป็นแบบบัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผต.๐๒/๑) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปีถัดไป เรียกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๙	๓๓.๖๒	๑๑,๐๒๐,๕๐๐	๒๑.๗๘	ช่าง
๑.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน	๕	๔.๓๑	๑,๒๖๓,๓๐๐	๒.๔๙	ช่าง
รวม	๔๔	๓๗.๙๓	๑๒,๒๘๓,๘๐๐	๒๔.๒๘	
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑๐	๘.๖๒	๔๒๐,๐๐๐	๐.๘๓	กองสวัสดิการ
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๐.๘๖	๗๐,๐๐๐	๐.๑๓	กองสวัสดิการ
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๗	๖.๐๓	๔๘๘,๙๐๐	๐.๙๕	สำนักปลัด
๒.๔ แผนงานการศึกษา	๒๓	๑๙.๘๒	๙,๖๗๔,๙๗๘	๑๙.๑๒	กองการศึกษา
๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๔.๓๑	๓๕๕,๐๐๐	๐.๗	กองการศึกษา
๒.๖ แผนงานบึงกลาง	๖	๕.๑๗	๒๔,๔๗๖,๔๐๐	๔๘.๓๘	กองสวัสดิการ
๒.๗ แผนงานเกษตรและชุมชน	-	-	-	-	-
๒.๘ แผนงานการเกษตร	๓	๒.๔๘	๑๘๐,๐๐๐	๐.๓๕	สำนักปลัด
รวม	๕๕	๔๗.๔๑	๓๕,๖๖๑,๒๗๘	๗๐.๔๙	
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบสังคม ความสงบ เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๘	๖.๘๙	๕๐๐,๐๐๐	๐.๙๘	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานจราจร	-	-	-	-	-
รวม	๘	๖.๘๙	๕๐๐,๐๐๐	๐.๙๘	

ยุทธศาสตร์แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๑.๗๒	๘๐,๐๐๐	๐.๑๕	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑.๗๒	๗๐,๐๐๐	๐.๑๓	สำนักปลัด
รวม	๔	๓.๔๔	๑๕๐,๐๐๐	๐.๒๘	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๔.๓๑	๑,๙๙๐,๐๐๐	๓.๙๓	สำนักปลัด
รวม	๕	๔.๓๑	๑,๙๙๐,๐๐๐	๓.๙๓	
รวมทั้งสิ้น	๑๑๖	๑๐๐	๕๐,๕๘๕,๐๗๘	๑๐๐	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

แบบ ผด.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชียงหวางที่ ๑ : โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ค.	เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.		ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลัก รูปพรรณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ป้าย ประชาสัมพันธ์ชนิดโครงสร้าง รูปพรรณ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง							ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ต้นเบ็ลย-นางนงสุภาพร กองทอง บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางสูง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙๙,๐๐๐	บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง							ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ด.ค. พ.ย. ๕.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.				
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านด่าน-บ้านโนนพันนาง เฉลี่ย อุบัติตรง บ้านด่าน หมู่ที่ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๖๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๒๐,๐๐๐	บ้านด่าน หมู่ที่ ๕	กองช่าง						ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางคำเปลี่ยน ขนบบุตร นางฉวีวรรณ ตำบลบุตร บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑๗๒ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๙๙,๐๐๐	บ้าน ด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง						ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางจำปา ตำบลระหาร- นางสมพร แสนอินทร์ บ้านด่านคร หมู่ที่ ๑๕	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑๐๐ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๙๙,๐๐๐	บ้าน ด่านคร หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง						ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘		พ.ค. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางจุล ประจักษ์ยา- หน้าโรงเรียนเปียบ ขมิ้น เขียว บ้านสร้างคำ หมู่ที่ ๑๑	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๖๗ เมตรหรือ มีพื้นที่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๑๕,๕๐๐	บ้าน สร้างคำ หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง							ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางตุ้ สุวรรณะ-น.ส ศศิธร บรรณรักษ์ บ้านสร้างลานพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑๓๔ เมตร หรือ มีพื้นที่น้อยกว่า ๖๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๘๔,๐๐๐	บ้าน สร้างลานพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง							ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางบาง สุอึ้ง บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๓	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑๓๖ เมตรหรือ มีพื้นที่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๕,๐๐๐	บ้าน ดงใหญ่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง							ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ด.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางสงวน พิลาดหลวง บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ ๑๓	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑๗๔ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	บ้าน หนองสระใคร หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง								ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางสุรินทร์ -นาง จันทร์มี สมซึ้ง บ้านสร้างลาน หมู่ที่ ๙	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑๗๔ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	บ้าน สร้างลาน หมู่ที่ ๙	กองช่าง								ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางอรสิณี ยศสมบัติ- ลำห้วยน้อย บ้านदानนคร หมู่ที่ ๑๕	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑๕๘ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๓ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๑๒,๐๐๐	บ้าน दानนคร หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง								ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘		ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายทรงพล โนนสา- นางชั้นทอง นิระกุล บ้านด่าน หมู่ที่ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑๕๕ เมตรหรือ มีพื้นที่น้อยกว่า ๕๔๒ ตารางเมตร ให้ส่งทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๑๕,๐๐๐	บ้าน ด่าน หมู่ที่ ๕	กองช่าง								ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายประภาส วิภาดา- นางอุตร สิมมาลิมสุ บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒๐	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๑๐๘ เมตรหรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๕๓๒ ตารางเมตร ให้ส่งทาง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๕๒,๐๐๐	บ้าน โพนทอง หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง								ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายสำราญ อิน้อย- ถนนด่าน-เพ็ญ บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑๗๔ เมตรหรือ มีพื้นที่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร ให้ส่งทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๘๘,๐๐๐	บ้าน สร้างหลวง หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง								ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘		มิ.ย. ๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายบ้านนายอัมพร หนู กลาง-นางอุทัยวัลย์ จูมผา บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๗	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑๗๔ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๘๘,๐๐๐	บ้าน โนนอุดม หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง								ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปากทางนาดี-บริษัท บีพีเค บ้านนาดี หมู่ที่ ๔	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๒๐๙ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๘๘,๗๐๐	บ้าน นาดี หมู่ที่ ๔	กองช่าง								ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าโรงเรียนเชียงหวางพิท ยาคาร -บ้านนายสุรินทร์ บริหาร บ้านสร้างลาน พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะ ทางดำเนินการ ๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๘๗,๐๐๐	บ้าน สร้างลานพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง								ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าวัดสว่าง สามแยกบ้าน นางสมกลิ่น - สีแยกน้ำ ประปา บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๑	ผิวจราจรกว้าง ๑-๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๘๓.๐๐ เมตรหรือ มีพื้นที่น้อยกว่า ๑๓๗ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๗๗,๐๐๐	บ้าน เชียงหวาง หมู่ที่ ๑	กองช่าง								ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเลียบลำห้วยใหญ่ฝั่ง บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑	ผิวจราจรกว้าง ๓-๔ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ระยะทาง ดำเนินการ ๑,๐๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐- ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๓๔,๐๐๐	บ้าน ด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง								ม.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๒๐	โครงการขยายระบบประปา จากห้องปั๊ประปาหมู่บ้าน- บ้านนายอุดม นครธรรม บ้านดอนชา หมู่ที่ ๘	งานขยายระบบประปา ท่อพีวีซีขนาด dai. ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๑,๒๗๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๒๙,๘๐๐	บ้าน ดอนชา หมู่ที่ ๘	กองช่าง								ต.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘				ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.
๒๑	โครงการลดท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพัก คสล. และฝาตะ แกรงเหล็ก สายบ้านนาง ดวงจันทร์ สุวรรณ-รพสต. บ้านด่าน บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑	งานลดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง dai ๐.๕๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๑๓๓ ท่อน ลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กกรวม ๑๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ บ้าย	๒๑๑,๐๐๐	บ้าน ด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง	←									←	ด.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘
๒๒	โครงการลดท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพัก คสล. และฝาตะ แกรงเหล็ก สายบ้านนาง ศิริพร โพธิ์ค้ำมา-นางหนูปี แก้วเชียงหวาง-นางทันใจ กล้ารอด บ้านสร้างลาน หมู่ที่ ๙	งานลดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง dai ๐.๕๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๒๐๘ ท่อน ลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กกรวม ๑๙ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ บ้าย	๓๒๔,๘๐๐	บ้าน สร้างลาน หมู่ที่ ๙	กองช่าง	←									←	ด.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘
๒๓	โครงการลดท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพัก คสล. และฝาตะ	งานลดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง dai ๐.๕๐ m. ความยาว	๘๕,๐๐๐	บ้าน เชียงหวาง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	←									←	ด.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘				ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.
	แกรงเหล็ก สบายบ้านนาย จิต วัชร-สีแยกบ้านนาง จรจิตร ชมภูนิมิตร บ้าน เชียงหวาง หมู่ที่ ๑	ท่อระบายน้ำ ๕๓ ท่อน ลงบ่อพัก คสล.พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กกรวม ๕ บ่อ														
๒๔	โครงการลงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพัก คสล.และฝาตะ แกรงเหล็ก สบายบ้านนาย ปิยะ ชมัญชัย-นางคำเหล่า จันทร์าศรี บ้านสร้างสถาน หมู่ที่ ๙	งานลงท่อระบายน้ำคอน กรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง dai ๐.๔๐ ม. ความยาว ท่อระบายน้ำ ๑๗๑ ท่อน ลงบ่อพัก คสล.พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กกรวม ๑๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๖๖,๐๐๐	บ้าน สร้างสถาน หมู่ที่ ๙	กองช่าง											ต.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘
๒๕	โครงการลงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพัก คสล.และฝาตะ แกรงเหล็ก สบายบ้านนาย วิทยา ขำโนโลก-ศาลาประชา คม บ้านสร้างคำ หมู่ที่ ๑๑	งานลงท่อระบายน้ำคอน กรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง dai ๐.๔๐ ม. ความยาว ท่อระบายน้ำ ๑๗๓ ท่อน ลงบ่อพัก คสล.พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กกรวม ๑๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๘๒,๐๐๐	บ้าน สร้างคำ หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง											ต.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘		
๒๖	โครงการลงท้อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพัก คสล.และฝาตะ แกรงเหล็ก สายบ้านนาย ไว พิลาทศ-ทุ่งนา บ้าน โพนเลา หมู่ที่ ๗	งานลงท้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง dai ๐.๔๐ ม. ความยาว ท้อระบายน้ำ ๔๘ ท่อน ลงบ่อพัก คสล.พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กกรวม ๔ บ่อ	๗๒,๐๐๐	บ้าน โพนเลา หมู่ที่ ๗	กองช่าง	←	→						ต.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘
๒๗	โครงการลงท้อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพัก คสล.และฝาตะ แกรงเหล็ก สายบ้าน นายสุรศักดิ์ โคตรวิทย์-นาย ทวี บุญพา บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๑	งานลงท้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง dai ๐.๔๐ ม. ความยาว ท้อระบายน้ำ ๔๗ ท่อน ลงบ่อพัก คสล.พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กกรวม ๔ บ่อ	๗๒,๗๐๐	บ้าน เชียงหวาง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	←	→						ต.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘
๒๘	โครงการลงท้อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพัก คสล.และฝาตะ แกรงเหล็ก สายบ้านนาย สุวิทย์ พงษ์พิง-ถนนสาย อด ๑๐๘๐ บ้านด่าน หมู่ที่ ๕	งานลงท้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง dai ๐.๔๐ ม. ความยาว ท้อระบายน้ำ ๖๓ ท่อน ลงบ่อพัก คสล.พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กกรวม ๖ บ่อ	๘๐,๐๐๐	บ้าน ด่าน หมู่ที่ ๕	กองช่าง	←	→						ต.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๒๙	โครงการลงทอระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพัก คสล. และผาตะ แกรงเหล็ก สายบันนวย แหล่งสี่แยกหอกระจ่ายข้าว บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๔	งานลงทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง dai ๐.๔๐ ม. ความยาว ทอระบายน้ำ ๒๑๑ ท่อน ลงบ่อพัก คสล. พร้อมผา ตะแกรงเหล็กกรวม ๑๘ บ่อและ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ บ้าย	๓๒๕,๖๐๐	บ้าน โคกน้อย หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง													ต.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘
๓๐	โครงการลงทอระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพัก คสล. และผาตะ แกรงเหล็ก สายศาลากลาง บ้าน-นวยบัวลา การะพา บ้านโพนเถา หมู่ที่ ๗	งานลงทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง dai ๐.๔๐ ม. ความยาว ทอระบายน้ำ ๒๙๔ ท่อน ลงบ่อพัก คสล. พร้อมผา ตะแกรงเหล็กกรวม ๒๔ บ่อและ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ บ้าย	๔๗๓,๐๐๐	บ้าน โพนเถา หมู่ที่ ๗	กองช่าง													ต.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ย. ๖๖		
๓๑	โครงการลงทอระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพัก คสล.และฝาตะ แกรงเหล็ก สายศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดงใหญ่-ทางเข้า หมู่บ้าน บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๓	งานลงทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง dai ๐.๔๐ m. ความยาว ทอระบายน้ำ ๑๗๓ ท่อน ลงบ่อพัก คสล.พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กรวม ๑๕ บ่อและ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๘๒,๐๐๐	บ้าน ดงใหญ่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง							ต.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘
๓๒	โครงการลงทอระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพัก คสล.และฝาตะ แกรงเหล็ก สายสี่แยกศาลา ประชาคม-นางอุดม บุตรย่าง บ้านดอนข่า หมู่ที่ ๘	งานลงทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง dai ๐.๔๐ m. ความยาว ทอระบายน้ำ ๒๗๕ ท่อน ลงบ่อพัก คสล.พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กรวม ๒๔ บ่อและ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๓๔,๐๐๐	บ้าน ดอนข่า หมู่ที่ ๘	กองช่าง							ต.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘
๓๓	โครงการลงทอระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพัก คสล.และฝาตะ แกรงเหล็ก สายสี่แยกหอ กระจายข่าวหน้าร้านค้า- นายแหล่ หาญฟ้าเดือน บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๔	งานลงทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง dai ๐.๔๐ m. ความยาว ทอระบายน้ำ ๑๑๘ ท่อน ลงบ่อพัก คสล.พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กรวม ๑๐ บ่อและ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๘๒,๔๐๐	บ้าน โคกน้อย หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง							ต.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ด.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.				
๓๔	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโนนพัน หมู่ที่ ๖	งานก่อสร้างท่อถึงประปา หมู่บ้านระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมขยายเขต ประปา ท่อถึงกว้าง ๓ เมตร สูง ๙ เมตรพร้อมขยายท่อ ประปาพีวีซี ๒-๒.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมบ่มสูบน้ำซึมเมมอสแบบ พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์พร้อมชุด เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึกพัฒนาเฉลี่ย ๔๒.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	บ้าน โนนพัน หมู่ที่ ๖	กองช่าง								ด.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘
๓๕	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖	งานก่อสร้างท่อถึงประปา หมู่บ้านระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมขยายเขต ประปา ท่อถึงกว้าง ๓ เมตร สูง ๙ เมตรพร้อมขยายท่อ ประปาพีวีซี ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมบ่มสูบน้ำซึมเมมอสแบบ พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์พร้อมชุด	๕๐๖,๐๐๐	บ้าน ดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง								ด.ค. ๖๗- พ.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						ด.ค. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓๘	โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงเหล็ก รูปพรรณ บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้าย ประชาสัมพันธ์ชนิดโครงเหล็ก รูปพรรณบ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑ และติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	บ้าน ด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง	↕													ด.ค. ๖๗- มี.ค. ๖๘
๓๙	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ซ่อมแซมสวนสาธารณะ องค์กร การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง การซ่อมแซมไม้ดอก ไม้ประดับ สวนสาธารณะงานอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับภารกิจของ อบต.เชียง หวาง	๕๐,๐๐๐	บ้าน ด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑	กองช่าง	↕													ด.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘
รวม ๓๙ โครงการ			๑๑,๐๒๐,๕๐๐																

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

แบบ ผต.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชียงหวางที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

๑.๒ แผนงานคณะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายถนนเชียงหวาง-สร้าง หลวง บ้านนายอนันท์ ประเทศเสนา ไปยังนายเอ ระพล บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๑	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปัก เสาพาดสาย ๑ เฟส ๒ สาย	๒๖๕,๓๐๐	บ้าน เชียงหวาง หมู่ที่ ๑	กองช่าง								เม.ย. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายนายนาย ประกันยา- นางนงตม ทักษิณบุตร บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปัก เสาพาดสาย ๑ เฟส ๒ สาย	๓๐๐,๐๐๐	บ้าน ดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง								เม.ย. ๖๘- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ย. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ม.ค. ๖๙	ก.พ. ๖๙	เม.ย. ๖๙	มิ.ย. ๖๙		ก.ค. ๖๙
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายนาป่า-นาฮ่าง บ้านดิ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปัก เสาพาดสาย ๑ เฟส ๒ สาย	๒๐๐,๐๐๐	บ้าน ดิ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง								เม.ย. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านนายบัวภาก สิมมา ลิมสุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนเฒ่า บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒๐	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปัก เสาพาดสาย ๑ เฟส ๒ สาย	๒๔๘,๐๐๐	บ้าน โพนทอง หมู่ที่ ๒๐	กองช่าง								เม.ย. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายวังช้าง บ้านคำฝักหนาม หมู่ที่ ๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปัก เสาพาดสาย ๑ เฟส ๒ สาย	๒๕๐,๐๐๐	บ้าน คำฝักหนาม หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง								เม.ย. ๖๘- ก.ย. ๖๘
รวม ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑,๒๖๓,๓๐๐ บาท													

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

แบบ ผต.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชียงหวางที่ ๑ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๒.๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ค. ๒๕๖๘	พ.ค. ๒๕๖๘	พ.ค. ๒๕๖๘	พ.ค. ๒๕๖๘	พ.ค. ๒๕๖๘		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ การฝึกอบรมอาชีพตามความ ถนัดและความต้องการของประ ชาชนในตำบลเชียงหวาง เช่น จักสาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร การนวด แผนโบราณ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชเศรษฐกิจ ฯลฯเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบ แทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่า น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ โครงการนี้ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	กอง สวัสดิการ สังคม								เม.ย. ๖๘- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘				ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.					
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน กิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรม จัดนิทรรศการ การรณรงค์ต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	กอง สวัสดิการ สังคม						มี.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘	
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ด้อยโอกาส กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัดนิทรรศการ การณ รณรงค์ต่างๆเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	กอง สวัสดิการ สังคม							พ.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๗๑	พ.ศ. ๒๕๗๒		
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ กิจกรรมฝึกอบรม ฝึก อาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจ กรมจัดนิทรรศการ การณรงค์ ต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น ค่า จัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงสำหรับพาหนะค่า วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ โครงการนี้ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	กอง สวัสดิการ สังคม								พ.ศ. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๖	โครงการพัฒนาสตรีและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตาม โครงการพัฒนาสตรีและเสริม สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจ กรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัดนิ ทรรศการ การณรงค์ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี และ ครอบครัว เช่น ค่าจัดสถานที่	๓๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	กอง สวัสดิการ สังคม								มี.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ค. ๒๕๖๗	พ.ค. ๒๕๖๘	พ.ค. ๒๕๖๙	พ.ค. ๒๕๗๐			
๑๐	โครงการส่งเสริมการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น และการฝึกอบรมชุมชน เช่น การฝึก อบรมความรู้เรื่องการจัดทำแผน การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผน โดยอาจร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ เช่น ค่าตอบแทนวิทย ากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มี ความจำเป็น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด อบต.						ม.ค. ๖๘- ก.ย ๖๘	
รวม ๑๐ โครงการ												

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

แบบ ผต.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชียงหวางที่ ๑ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนพัฒนาด้านสาธารณสุข
 (๒.๓) แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.ค. ๖๖		
๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระราชกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทันหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด งานสาธารณสุข สุข						มิ.ย. ๖๕- ส.ค. ๖๕

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘				ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ค. ๒๕๖๗	พ.ค. ๒๕๖๘	มิ.ย. ๒๕๖๘	ก.ย. ๒๕๖๘			
๒	โครงการป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่อร้ายแรงโรคติดต่อที่เฝ้าระวังหรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพื้นที่ โดยให้ดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด งานสาธารณสุข สุขุ	↓				↑	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก เช่น การจัดซื้อยาเคมีกำจัดยุงลายกำจัดชื้อทรายอะเบท คำน้ำมันเชื้อเพลิงในการฉีดพ่น ค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดพ่น ค่าฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์และการณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด งานสาธารณสุข สุขุ						↔	พ.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.		
๕	โครงการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดำนเพื่อดำเนินโครงการดูแล ผู้ป่วยต่อเนื่องและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่บ้าน โดยจัดซื้อเครื่องออกซิเจน ชนิดเติมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๖ คิว จำนวน ๘ ถึง และจัดซื้อเครื่อง ตรวจวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓ เครื่อง จัดซื้อเครื่องผลิต ออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์	๑๓๔,๙๐๐	รพ.สต. บ้านดำน	สำนักปลัด งานสาธารณสุข สุข							ก.พ. ๖๘- มี.ค. ๖๘
๖	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า นอญนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ค์วรวชิรติราชานารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้านอญนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางค์วรวชิรติราชานา รี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระบะเป่าหรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารสำหรับผู้ให้บริการ	๘๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด งานสาธารณสุข สุข							ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘		
๗	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ภักดิ์เจ้าคุณ	ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับ โครงการนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนิน โครงการสืบสานพระราชปณิ ธานสมเด็จพระเจ้า ภักดิ์เจ้าคุณ ด้านวิทยะ ระงแต่้าน นม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่อง สถานที่ฝึกอบรม ค่ารถเช่า เขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป่า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารว่าง และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับโครงการนี้	๘๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด งานสารการณ สุข						๒๗- ก.ย. ๖๘
รวม ๖ โครงการ			๘๘๔,๙๐๐								

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชียงหวางที่ ๒ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
๑.๒ กลยุทธ์ : ส่งเสริมกีฬาออกกกำลังกายและนันทนาการทุกประเภท ระดับ
(๒.๔) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา เด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร บริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้แก่ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์ การแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	กองการ ศึกษา														กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒	โครงการพัฒนาศูนย์ เด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ นิทรรศน์ปฐมนิเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เชียงหวางได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระดาษหรือสิ่งที่ใช้ในการ บรรจุเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสม นาคุณ วิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	กองการ ศึกษา														มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘

(๒.๔) แผนงานงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียงหวาง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	กองการ ศึกษา														กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายวันนักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา	๒,๕๒๒,๔๓๓	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของ อบต.เชียง หวาง	กองการ ศึกษา														ต.ค.-๖๗ -ก.ย.๒๕๖๘

(๒.๔) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล เชียงหวาง และ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. เชียงหวาง ทั้ง ๗ แห่ง และ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ แห่ง	๒,๔๑๔,๓๔๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. เชียงหวาง โรงเรียนใน ตำบลเชียงหวาง จำนวน ๘ แห่ง	กองการ ศึกษา	←											ต.ค.-๖๗ -ก.ย.๒๕๖๘	
๖	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเชียงหวาง	เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนบ้านดำน สำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งกีฬานักเรียน และเยาวชนกลุ่มโรงเรียนเชียงหวาง	๕๐,๐๐๐	โรงเรียน ใน ตำบลเชียงหวาง จำนวน ๘ แห่ง	กองการ ศึกษา												ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘	
๗	โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน สร้างทรางสร้างค้ำเพื่อดำน้ำโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน	๓๐,๐๐๐	โรงเรียน สร้างทราง สร้างค้ำ	กองการ ศึกษา												มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๘	

(๒๔) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘		
๘	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนดงใหญ่เจริญ พัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	๗๗๘,๘๐๐	โรงเรียนดงใหญ่เจริญพัฒนา	กองการ	↓							ต.ค.-๖๗ -ก.ย.๒๕๖๘
๙	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนเซี่ยงหวาง สร้างสถาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	๗๔๘,๐๐๐	โรงเรียนเซี่ยงหวางสร้างสถาน	กองการ	↓							ต.ค.-๖๗ -ก.ย.๒๕๖๘
๑๐	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนดอนข่าประชา สามัคคี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	๘๓๖,๐๐๐	โรงเรียนดอนข่าประชาสามัคคี	กองการ	↓							ต.ค.-๖๗ -ก.ย.๒๕๖๘
๑๑	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านด่าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	๓๘๓,๔๐๐	โรงเรียนบ้านด่าน	กองการ	↓							ต.ค.-๖๗ -ก.ย.๒๕๖๘
๑๒	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านนาดี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	๒๓๒,๒๐๐	โรงเรียนบ้านนาดี	กองการ	↓							ต.ค.-๖๗ -ก.ย.๒๕๖๘

(๒.๔) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑๓	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสร้างพลัง สร้างค่า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	๕๓๒,๘๐๐	โรงเรียน สร้างพลัง สร้างค่า	กองการ ศึกษาฯ	↓								↑	ต.ค.-๖๗ -ก.ย.๒๕๖๘
๑๔	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโพนเสา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	๔๑๕,๘๐๐	โรงเรียน บ้านโพนเสา	กองการ ศึกษาฯ	↓								↑	ต.ค.-๖๗ -ก.ย.๒๕๖๘
๑๕	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองนก เขียนโพนทัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	๕๔๑,๒๐๐	โรงเรียน บ้านหนอง นกเขียนโพน ทัน	กองการ ศึกษาฯ	↓								↑	ต.ค.-๖๗ -ก.ย.๒๕๖๘
๑๖	โครงการเลี้ยงปลาตก ในบ่อซีเมนต์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านด่านเพื่อดำเนินโครงการเลี้ยงปลาตกในบ่อซีเมนต์	๒๐,๐๐๐	โรงเรียน บ้านด่าน	กองการ ศึกษาฯ	↓								↑	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘
๑๗	โครงการเลี้ยงไก่ไข่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทันเพื่อดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน หนองนก เขียนโพนทัน	กองการ ศึกษาฯ									↑	ก.พ.-ส.ค. ๒๕๖๘

(๒๔) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ด.ค. พ.ย. ๕.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.							
๑๘	โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน ดอนข่าประชาสามัคคี เพื่อดำเนินโครงการ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน ดอนข่า ประ ชาสามัคคี	กองการ ศึกษาฯ	←	←	←	←	←	←	←	←	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๘
๑๙	โครงการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน เชิงหวางพิทยาคาร เพื่อดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	โรงเรียน เชิงหวาง พิทยาคาร	กองการ ศึกษาฯ	←								ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘
๒๐	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการศึกษาด้าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน บ้านด่าน (เจ้าภาพ) เพื่อดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี)	๒๐,๐๐๐	โรงเรียน ใน ตำบลเชียง หวาง จำนวน ๘ แห่ง	กองการ ศึกษาฯ	←								Nov-๖๗ -ก.ย.๒๕๖๘
๒๑	โครงการเพาะเห็ดนาง ฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน บ้านนาดี เพื่อดำเนินโครงการ เพาะเห็ดนางฟ้า	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน นาดี	กองการ ศึกษาฯ		←	←	←	←	←	←	←	มี.ค.-ก.ค. ๒๕๖๘
๒๒	โครงการปลูกพืชสวนครัว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน บ้านโพนเลาโพนทอง เพื่อดำเนินโครงการ ปลูกพืชสวนครัว	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน โพนเลา โพนทอง	กองการ ศึกษาฯ	←								ต.ค - ก.พ. ๒๕๖๘

(๒.๔) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค. - มิ.ย.	มิ.ย. - ก.ค.	ก.ค. - ส.ค.	ส.ค. - ก.ย.		
๒๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และพัฒนาทักษะอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน บ้านดงใหญ่เจริญพัฒนา เพื่อดำเนินโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนา ทักษะอาชีพ	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน ดงใหญ่เจริญ พัฒนา	กองการ ศึกษา	ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.		ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๘	
รวม ๒๓ โครงการ												

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผด.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงหวาง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชิงหวางที่ ๒ : การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กิจยุทธ์ : ส่งเสริมกีฬาออกกำลังกายและนันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ

(๒.๕) แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ค.	เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสำหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัด อบต. กีฬาสำหรับเยาวชน กีฬาประชาชนในเขต อบต การแข่งขันกีฬาประชาชนใน อบต. หรือการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนผู้ควบคุมฝึกซ้อม ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ	๑๐๐,๐๐๐	ภายใน ตำบลเชิง หวาง	กองการ ศึกษาฯ								พ.ย.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘

(๒.๕) แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ													
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
		ค่าโถ่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขันเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับโครงการ ฯลฯ																							
	จำนวน ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐																						

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผด.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชียงหวางที่ ๒ : การพัฒนาด้านการศึกษาเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กิจยุทธ์ : ส่งเสริมกีฬาออกกกำลังกายและนันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ

(๒.๕) แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม : งานศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖		เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖
๑	โครงการงานประเพณี บุญข้าวประดับดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิ ทรรศการ กิจกรรมทำบุญ การจัดแสดงผล งาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เท่าที่ จ่ายจริง ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล และค่า เช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่าประดับตกแต่ง เวที ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ค่า มหรสพ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ภายในตำบล เชียงหวาง	กองการ ศึกษาฯ								เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการงานประเพณี บุญเดือนสิบ (บุญข้าว สาก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิ ทรรศการ กิจกรรมทำบุญ การจัดแสดงผล งาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เท่าที่ จ่ายจริง ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล และค่า เช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่าประดับตกแต่ง เวที ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ค่า มหรสพ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ภายในตำบล เชียงหวาง	กองการ ศึกษาฯ								เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘

(๒.๕) แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม : งานศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ด.ศ. พ.ย. ๖.ค. ๗.ค. ๘.ค. ๙.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.			
๓	โครงการงานสงฆ์พระ สักการะหลวงพ่อใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิ ทรรศการ กิจกรรมทำบุญ การจัดแสดงผล งาน คำพาหนะ คำอาหาร เครื่องดื่ม เทาที่ จ่ายจริง ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล และค่า เช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่าประดับตกแต่ง เวที ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ค่า มหรสพ ฯลฯ	๖๕,๐๐๐	ภายในตำบล เซียงหวาง	กองการ ศึกษาฯ							เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘
๔	โครงการสืบสานงานประ เพณีลอยกระทง	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัล ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงานและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องใน การจัดงาน	๑๕๐,๐๐๐	ภายในตำบล เซียงหวาง	กองการ ศึกษาฯ							พ.ย. ๒๕๖๗
รวม ๔ โครงการ			๒๕๕,๐๐๐									

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ผต.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชียงหวางที่ ๑ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ : ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(๒.๖) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.			
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการ จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มี คุณสมบัติครบถ้วน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่าย อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ ขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของ เงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๑๘ (๒) แห่งระเบียบกระทรวง	๑๘,๑๒๒,๔๐๐	อบต. เชียงหวาง	กอง สวัสดิการ สังคม							ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.	ต.ค.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.				
		มมหาโตไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์ เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ได้ดำเนินการมาก่อน ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยเพิ่ม ขึ้น ๓ ปี ย้อนหลัง และข้อมูล จำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกใน ระบบสารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก ประกาศบัญชีรายชื่อฯโดยดำ เนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุ													
๒	โครงการเบี้ยยังชีพ ความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการ จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้ แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลัก เกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความ จำนงโดยการขอซึ่งขึ้นทะเบียน	๕,๔๘๔,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	กอง สวัสดิการ สังคม										ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘				ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เว้นแต่ในส่วน ของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๑๘(๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ค. ๒๕๖๘	มิ.ย. ๒๕๖๘	ก.ย. ๒๕๖๘		
๓	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ แก่ผู้สูงอายุที่แพทย์ได้รับ รองและทำการวินิจฉัยแล้วและ มีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูก ทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตน เองได้ โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ ต่อเดือนครบทั้ง ๑๒ เดือน	๒๑๐,๐๐๐	อบต. เชียงใหม่	กอง สวัสดิการ สังคม	↓				↑	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนองค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงใหม่ เป็นโครงสร้าง หลักประกันความมั่นคงของชุมชน ฐานรากและเสริมสร้างความเข้ม แข็งของชุมชนในการพัฒนาสู่ คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักการประ ชาชนออมหนึ่งส่วนองค์การปกครอง ส่วน	๕๐,๐๐๐	อบต. เชียงใหม่	กอง สวัสดิการ สังคม					↔	มิ.ย. ๖๗- ก.ย. ๖๘
๕	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อน เกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะ	๓๐๐,๐๐๐	อบต. เชียงใหม่	สำนักปลัด	↓				↑	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๗๑	
		เกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค และการป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก เป็นต้น การป้องกันและระงับโรคระบาดสัตว์ เช่น สัมผัสกินในโค และกระบือ เป็นต้น การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ									
						ด.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.	พ.ค. ๒๕๖๘													
๖	โครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต. เชียงหวาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ พิจารณาตามอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๓๑๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด						ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘									
รวม ๖ โครงการ																				
			๒๔,๔๗๖,๔๐๐																	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ๒๕๖๘
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. เชียงหวางที่ ๑ : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : การบริการจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(๒.๘) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการผสมเทียมโคเนื้อเพื่อ เศรษฐกิจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการผสมเทียมโค เนื้อเพื่อเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าฝึก อบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า กิจกรรมศึกษาดูงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีความจำเป็น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ภายในเขตพื้นที่ ตำบลเชียงหวาง	สำนักปลัด										มกราคม ๒๕๖๘
๒	โครงการส่งเสริมชาวพันธุ์ดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมชาว พันธุ์ดี ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ากิจกรรม ศึกษาดูงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีความจำเป็น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ภายในเขตพื้นที่ ตำบลเชียงหวาง	สำนักปลัด						←				เมษายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘				ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ค.ค. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มียาได้น้อย	๘๐,๐๐๐	ตำบลเชียงหวาง	สำนักปลัด											
จำนวน ๓ โครงการ			๑๘๐,๐๐๐													ก.ย. ๒๕๖๘

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ผด.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

๓ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชียงหวางที่ ๑ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการการศึกษา ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
(๓.๑) แผนงานการศึกษาคความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ด.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.			
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง โดย มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายเวนิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด งานป้องกัน							ก.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่นการฝึกอบรมกฎหมายจราจร	๒๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด งานป้องกัน							ก.ค. ๖๘- ส.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.				
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูผู้เกิดสาธารณภัย	จรรยาบรรณองค์กรคุณดี ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะ ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	อบต. เสียวขวาง	สำนักปลัด งานป้องกัน								ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ด.ค. พ.ย. ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.		มิ. ย.
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและลดมลพิษทางอากาศ PM ๒.๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและลดมลพิษทางอากาศ PM ๒.๕ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระดาษ ค่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	อบต. เจียงหวาง	สำนักปลัด งานป้องกัน งานป้องกัน								ม.ค. ๖๘- พ.ค. ๖๘
๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.เจียงหวาง ฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถสนับสนุนโครงการจิตอาสา	๑๕๐,๐๐๐	อบต. เจียงหวาง	สำนักปลัด งานป้องกัน								พ.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค. พ.ย. ๖.ค.	ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค.	มิ.ย. ก.ค.	ส.ค. ก.ย.		
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความ รู้ด้านการป้องกันและเฝ้า ระวังเด็กจมน้ำในสถาน ศึกษา	สภาพระราชทาน ๙๐๔ ๖ปร. ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระดาษเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสนามคุณวิทยากร และการใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด งานป้องกัน								พ.ค. ๖๗- มิ.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.			
๗	โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ รู้ด้านการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่นค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าจัดสถานที่ ที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า ตบแทนวิทยากรค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะ ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ การนี้ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด งานป้องกัน							มิ.ย. ๖๗- ส.ค. ๖๘
๘	โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานีกลาง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานีกลาง) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้แก่องค์กรบริ หารส่วนตำบลเพ็ญ	๒๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด งานป้องกัน							ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘
รวม ๘ โครงการ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท												

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

พด.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชียงหวางที่ ๔ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔.๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ										
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ เพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นและน้ำ จัดกิจกรรมนิทรรศการ การจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดหาพันธุ์ไม้ และค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นค่าประดับตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล เชียงหวาง	สำนักปลัด																มิ.ย.-ส.ค. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบ ขอหลักการ	พ.ศ. ๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ด.ค. พ.ย. ๖.ค. ๖.ค.	๖.ค. พ.พ. ๖.ค.	๖.ค. พ.ค. ๖.ค.	๖.ค. พ.ค. ๖.ค.			
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนสุทธาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชฯ ได้แก่ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่ากระดาษ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลเชียง หวาง	สำนักปลัด						สิงหาคม ๒๕๖๘	
จำนวน ๒ โครงการ												
							๘๐,๐๐๐					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชียงหวางที่ ๑ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

๑.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพปฏิบัติงานขององค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.		
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การหลักสูตร "การบันทึก บัญชีหน่วยงานได้สังกัดและ การบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน บันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลัก สูตร"การบันทึกบัญชีหน่วยงาน ได้สังกัดและการบันทึกบัญชีระบบ คอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐาน การบันทึกบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ" ของ อบต.เชียงหวาง ให้กับ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่อง ดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงานและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่มีความจำเป็น สำหรับงานนี้ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	อบต.เชียงหวาง	กองคลัง								เมษายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕		พ.ค. ๖๕	ก.ค. ๖๕
๒	โครงการสำรวจและจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ สำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างของ อบต.เชียง หวาง เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงานและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ งานนี้	๕๐,๐๐๐.๐๐	ภายในเขตพื้นที่ ตำบลเชียง หวาง	กองคลัง									พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๗
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดทำทะเบียนภาษีขององค์กร บริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทางไปราชการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีความ จำเป็นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นสำหรับงานนี้ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	อบต.เชียงหวาง	กองคลัง									พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. เชียงหวาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	อบต. เชียงหวาง	กองคลัง	←												ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘
๕	โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ด้านทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ด้านทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เช่น ค่าฝึกอบรมความรู้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มภาคีต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต กิจกรรมประกาศยกย่องบุคคล กิจกรรมประกวดแข่งขันที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	อบต. เชียงหวาง	กองคลัง	←												ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘
จำนวน ๕ โครงการ																		

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

๑. ประเภทวัสดุ

กลยุทธ์ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	คั่ววัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อาทิเช่นเครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมวยต่างๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถึงออกซิเจน) ชุดประดาน้ำ(ไม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสำหรับงาน กวาดถนน/ล้างท่อ	๕๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด													
๒	คั่ววัสดุเครื่องดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น วารล้นน้ำดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟฟ้า(เช่น สายฉีด ถัง ไม้ดับไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด													


ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	ค่าวัสดุจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบการ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ จัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง ชำระพร้อมไปกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น สัญญาณไฟ กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกันจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร์(แบบ พลาสติคและแบบคอนกรีต) ป้ายเฝ้าหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแฉวย กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถ หรือยาน พาหนะ สติกเกอร์จราจรหรือยานพาหนะ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	สำนักปลัด												
รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท																	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๒. ประเภทวัสดุกีฬา

กลยุทธ์ : พัฒนาปรับปรุงจัดท่าเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗							
						พ.ย. ๖.ค.	ม.ค. ก.พ.	มี.ค. เม.ย.	พ.ค. มี.ย.	ก.ค. ส.ค.	ก.ย.		
๑	วัสดุกีฬา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ประเภท วัสดุคงทน รวมถึงจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ใช้จ่ายเพื่อจัดสิ่งของที่ใช้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ใช้จ่ายที่ ต้องชำระพร้อมไปกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกบิงปอง ลูกแฮร์บอล ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่าย ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกเทนนิสไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน ลูกเบตมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ตาบสองมือ ตะกร้าหวายแฮร์บอล เสาคาข่ายกีฬา เช่นเสาคาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเกตบอลเหล็ก	๕๐,๐๐๐	อบต. เชียงหวาง	กองการศึกษาฯ								
													
รวม ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗										พ.ศ. ๒๕๖๘									
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
๑	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน หน้าเหล็ก PVC ๔ ลีนชัก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ ซม. ลีไม่ต่ำกว่า ๖๐ ซม. สูงไม่ต่ำกว่า ๖๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๕,๕๐๐ บาท	๕,๕๐๐	ศพด.	กองการศึกษาฯ	↕										↕									
๒	ค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดขาเหล็ก บุนวม มีล้อ ปรับระดับได้ จำนวน ๓ ตัวๆละ ๒,๕๐๐ บาท สำหรับ ใช้ในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗,๕๐๐	ศพด.	กองการศึกษาฯ	↕										↕									
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All One สำหรับงานประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล(จอแสดงผล ไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่อง ๒๔,๐๐๐ บาท สำหรับใช้ ในงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสร้างหลวงสร้างคำ	๒๔,๐๐๐	ศพด.สร้างหล สร้างคำ	กองการศึกษาฯ	↕										↕									
รวม ๓						โครงการ เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท						-๗๒-													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอแพทย์ จังหวัดอุดรธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์ : พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗													
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการติดตั้งระบบ เสียงตามสายแบบไร้ สาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตาม สายแบบไร้สาย งานติดตั้งเครื่อง กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบ ไร้สายระบบ UHF/FM กำลังส่งไม่ น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ควบคุมได้ ๒ ระบบ ชุดภาคส่งสัญญาณเสียงระ บบ UHF/FM ชนิดติดตั้งประจำที่ กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ (แม่ ข่าย) จำนวน ๑ ชุด และชุดเครื่อง รับสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบ UHF/FM (ลูกข่าย) จำนวน ๔ ชุด	๓๐๗,๐๐๐	บ้าน คำฝักหนาม	กองช่าง														
←-----→																			
รวม ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๗,๐๐๐ บาท																			

